



V/v kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về tỷ lệ lấy mẫu & mức phí trong thủ tục thẩm định lấy mẫu-kiểm tra, cấp giấy chứng nhận thực phẩm XK



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên chân thành cảm ơn Quý Cục đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản trong thực hiện tốt các quy định quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi thời gian qua.

Sau khi Luật Phí và Lệ phí 2015 và Thông tư 286/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí thẩm định quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Hiệp hội VASEP đã có báo cáo & kiến nghị tại công văn số **25/CV-VASEP** ngày 22/02/2017 gửi Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT, về mức phí quy định tại 4 thông tư về phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và ATTP và công văn số **68/2017/CV-VASEP ngày 23/5/2017** gửi Bộ NNPTNT về báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại với DN, Hiệp hội ngành hàng nông, lâm, thủy sản về chính sách và thủ tục hành chính, trong đó có các vướng mắc liên quan đến các mức phí và lệ phí.

Đồng thời, từ ngày 2 – 6/5/2017, VASEP cũng phối hợp với Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Cục NAFIQAD và một số đơn vị liên quan khác của Bộ NN&PTNT đã đi khảo sát về tác động của các mức phí đối với các DN thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, kết quả đã cho thấy một số danh mục phí và giá đang chưa phù hợp với điều kiện thực tế và Luật Phí-lệ phí, làm tăng cao đáng kể các chi phí và giảm khả năng cạnh tranh của DN TS.

Hiệp hội VASEP, bằng văn bản này, xin báo cáo và kiến nghị cụ thể như sau về tỷ lệ lấy mẫu và mức phí-giá cho kiểm tra-cấp giấy chứng nhận XK:

a. Về phí thẩm định lấy mẫu-kiểm tra cấp giấy 350.000 đ/lô hàng

Tại các công văn nói trên của VASEP cũng như ý kiến bổ sung của các DN TS tại đợt khảo sát 2-6/5/2017 đã cho thấy đây là mức phí mới làm gia tăng chi phí của DN trong mấy tháng đầu năm 2017. Mức phí “350.000 đ/lô hàng” thì Bộ Tài chính đang hoàn hiện việc rà soát.

Tuy nhiên, số lô hàng thẩm tra theo TT 48/2013/TT-BNNPTNT chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, từ 10% - 23% tổng số lô cần kiểm tra, lấy mẫu và cấp giấy. Tỷ lệ lớn **77-90%** số lô hàng yêu cầu có chứng nhận của cục NAFIQAD (Bộ NNPTNT) là từ khách hàng, DN hoặc từ nước nhập khẩu (gọi tắt là “dịch vụ”). Cục NAFIQAD cũng là cơ quan thẩm quyền Việt Nam duy nhất để thực thi công việc này đối với thủy sản XK. Và thực tế thì toàn bộ phí thẩm định lấy mẫu kiểm tra các lô hàng dù theo yêu cầu của TT48 hay của “dịch vụ” thì đều đang áp tính theo đơn giá **350.000 đồng/lô** quy định tại TT 286 kể trên.

b. Về phí kiểm nghiệm cho lô hàng:

Từ 1/1/2017, phí này không thuộc phạm vi của Thông tư 286/BTC mà được thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ trên cơ sở “thỏa thuận” (hợp đồng) giữa đơn vị cung cấp dịch vụ

(Trung tâm NAFIQAD vùng) và đơn vị sử dụng dịch vụ (các DN). Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của cả Nhà nước, nước nhập khẩu và trách nhiệm tự bảo vệ ngày càng lớn của các DN theo nguyên tắc kiểm soát trên toàn chuỗi SX – khiến quy mô, số lượng kiểm tra-kiểm nghiệm ngày càng lớn, rất cần Bộ NNPTNT và các đơn vị của Bộ (NAFIQAD, TCTS, Cục Thú y) có một cơ chế giá kiểm nghiệm linh động, giảm hơn nữa & hỗ trợ hơn nữa để không chỉ giúp giảm giá thành cho DN mà còn thúc đẩy, khuyến khích DN tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra-kiểm nghiệm đảm bảo mục tiêu ATTP.

Kiến nghị:

1) Quý Cục rà soát & có cơ chế hỗ trợ DN giảm phí theo 3 đề xuất sau đối với các lô hàng “dịch vụ” (ngoài diện áp dụng của TT 48/2013) có nhu cầu cấp Giấy CN TPXK:

- Với DN thuộc diện ưu tiên, đề nghị được áp dụng theo cơ chế: lấy mẫu kiểm nghiệm theo tỷ lệ và tần suất tương đương với tỷ lệ và tần suất lấy mẫu thẩm tra cho lô hàng thuộc diện áp dụng TT 48/2013 - vì các sản phẩm này cùng sản xuất trên 01 nhà máy có điều kiện sản xuất (ĐKSX) và hệ thống QLCL đã được Quý Cục đánh giá và chứng nhận đạt quy chuẩn.
- Cho cơ chế DN tự lấy mẫu mang đến các phòng kiểm nghiệm của hệ thống cục NAFIQAD để phân tích và NAFIQAD cấp Giấy chứng nhận TPXK với mức phí xem xét hồ sơ & cấp giấy là 100.000 đ/lô (như hạng mục xem hồ sơ-cấp giấy trong TT286)
- Cho cơ chế để DN tự lấy mẫu gửi một phòng kiểm nghiệm bên ngoài hay tự kiểm tra tại phòng kiểm nghiệm của DN với điều kiện các PKN này đạt tiêu chuẩn ISO 17025 (DN tự chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm và việc lấy mẫu của DN) và mang kết quả đến NAFIQAD xin cấp Giấy chứng nhận TPXK.

2) Đối với các lô hàng mẫu gửi cho khách hàng để chào hàng, xác nhận đơn hàng hoặc hàng mẫu để tham dự Hội chợ, Triển lãm: khi cấp Giấy chứng nhận TPXK, đề nghị có cơ chế riêng cho hàng mẫu, giảm bớt chi phí, phù hợp với xu hướng quản lý chuyên ngành hiện nay.

3) Về phí kiểm nghiệm tại các Phòng kiểm nghiệm thuộc các Trung tâm của Cục NAFIQAD: đề nghị Quý Cục rà soát & chỉ đạo việc áp dụng chính sách/cơ chế: i) giảm giá kiểm, ii) kiểm nhiều mẫu, nhiều chỉ tiêu thì được giảm theo % số lượng mẫu, số lượng chỉ tiêu.

Trong bối cảnh các DN thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2017 do sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Indônêsi, ..., Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Cục rà soát tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và hỗ trợ DN nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Chủ tịch HH và các PCT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**



Trương Đình Hòa